

**TRƯỜNG THPT SỐ 1
TUY PHƯỚC**

**NỘI DUNG SINH HOẠT LỚP
(Ngày 29 tháng 10 năm 2018)**

1/ Kiểm điểm tình hình học tập của học sinh trong tuần X (22 – 27/10/2018)

Một số tình hình chung của Trường trong tuần :

+ Chuyên cần, số HS vắng và đi học trễ xem danh sách phòng Đoàn, đề nghị GVCN nhắc học sinh đi học chuyên cần, đúng giờ .

Mặt chưa tốt :

+ Trong tuần có nhiều học sinh vắng không phép, vi phạm nội quy nhà trường. Đề nghị giáo viên chủ nhiệm lớp kiểm điểm, yêu cầu học sinh thực hiện tốt nhiệm vụ người học sinh đi học chuyên cần và thực hiện tốt nội quy

+ GVCN tăng cường bám sát lớp, quan tâm thường xuyên đến nề nếp tác phong, đạo đức học sinh, giáo dục HS kĩ năng sống, giao tiếp ứng xử có văn hóa ... chấn chỉnh kịp thời những vi phạm của HS.

2/ Nhắc học sinh :

+ Trong tuần nhiều học sinh vắng có phép, lý do học sinh đau sốt. Nhà trường đề nghị GVCN các lớp tuyên truyền, nhắc nhở học sinh phòng chống dịch bệnh .

+ Chấp hành nghiêm chỉnh Luật giao thông, không được đi xe máy đến trường.

+ Phòng cháy, chữa cháy trong nhà trường: Thường xuyên kiểm tra công tác PCCC trong lớp, chú ý kiểm tra hệ thống điện trong lớp, tắt đèn, quạt trong phòng học khi kết thúc buổi học hay ra ngoài tập TD, không để xảy ra hiện tượng chập điện gây cháy; nghiêm cấm học sinh không được đốt rác trong lớp.

+ Học sinh không được bỏ rác vào học bàn, học sinh trực lớp phải làm vệ sinh lớp sạch sẽ. Không được vứt rác bừa bãi, đổ rác đúng nơi qui định.

+ Tham gia tập thể dục giữa giờ nghiêm túc, đúng qui định

- Đề kỳ thi THPT quốc gia đạt kết quả tốt đề nghị các GVCN các lớp 12 thực hiện các nội dung sau:

+ Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho học sinh về kỳ thi.

+ Ngăn chặn hiện tượng học sinh học lệch .

+ Có biện pháp ngăn chặn việc học thêm trái qui định bên ngoài nhà trường.

3/ Chuẩn bị, tiến tới kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11):

+ Chủ đề tháng 11: **Chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam.**

+ Các lớp không để xảy ra hành vi vô lễ với giáo viên.

+ Xây dựng tập thể học sinh học tập tốt như: chuẩn bị bài trước khi lên lớp, tự học ở nhà, chuyên cần, tự giác trong học tập, xây dựng đôi bạn giúp nhau trong học tập (bạn khá kèm bạn yếu), tự tìm tòi kiến thức qua sách báo, Internet...

+ Tập thể lớp đăng ký nhiều tiết học tốt.

+ Trong tháng 11, các lớp có thể đăng ký làm việc tốt. Nhà trường sẽ ghi nhận việc làm tốt và cộng điểm thi đua cho những lớp có việc làm tốt.

+ Chi đoàn các lớp tích cực tham gia các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam do Đoàn trường tổ chức.

4/ Phân công lao động :

Xem chuyên mục

HT